

Số: 4150/TCT-KK
V/v cấp MST cho Chi nhánh

Hà Nội, ngày 04 tháng 11 năm 2008

Kính gửi: Cục Thuế tỉnh Hà Tĩnh

Trả lời công văn số 1349 CT/KK-KTT ngày 21/8/2008 của Cục Thuế tỉnh Hà Tĩnh về việc cấp mã số thuế cho chi nhánh của các doanh nghiệp có trụ sở chính nằm trong Khu kinh tế cửa khẩu Cầu Treo Hà Tĩnh, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Theo hướng dẫn tại Điểm 3.3, Phần I Thông tư số 85/2007/TT-BTC ngày 18/7/2007 của Bộ Tài chính thì doanh nghiệp được cấp mã số thuế 10 số duy nhất. Các cơ sở, cửa hàng kinh doanh, chi nhánh... gọi chung là đơn vị trực thuộc của doanh nghiệp không phân biệt hình thức hạch toán độc lập hay hạch toán phụ thuộc đều được cấp mã số thuế 13 số.

Theo hướng dẫn tại Điểm 2.b, Phần I Thông tư số 45/2008/TT-BTC ngày 05/6/2008 của Bộ Tài chính hướng dẫn Chế độ tài chính và thủ tục hải quan áp dụng đối với Khu kinh tế cửa khẩu quốc tế Cầu Treo Hà Tĩnh thì: "Chỉ các hoạt động sản xuất, kinh doanh được tiến hành trên địa bàn Khu KTCK quốc tế Cầu Treo mới được hưởng các ưu đãi quy định tại Quy chế hoạt động của Khu KTCK quốc tế Cầu Treo ban hành kèm theo Quyết định số 162/2007/QĐ-TTg và hướng dẫn tại Thông tư này. Trường hợp các tổ chức, cá nhân có hoạt động kinh doanh cả trên địa bàn Khu KTCK quốc tế Cầu Treo và trong nội địa Việt Nam thì phải hạch toán riêng các hoạt động kinh doanh trên địa bàn Khu KTCK quốc tế Cầu Treo làm căn cứ xác định chế độ ưu đãi".

Căn cứ vào các hướng dẫn nêu trên, các doanh nghiệp có trụ sở chính nằm trong Khu kinh tế cửa khẩu Cầu Treo Hà Tĩnh nếu có các đơn vị trực thuộc hoạt động trong nội địa Việt Nam (kể cả các đơn vị trực thuộc tại cùng địa bàn có Khu kinh tế cửa khẩu Cầu Treo Hà Tĩnh) thì các đơn vị trực thuộc này được cấp mã số thuế 13 số. Đồng thời, doanh nghiệp phải hạch toán riêng các hoạt động kinh doanh trên địa bàn Khu kinh tế cửa khẩu Cầu Treo Hà Tĩnh làm căn cứ xác định chế độ ưu đãi.

Tổng cục Thuế trả lời để Cục Thuế tỉnh Hà Tĩnh biết và hướng dẫn việc thực hiện.

Nơi nhận:

- Như trên
- Ban: PC, CS, TTTĐ
- Lưu: VT, KK (3b)

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG



Phạm Văn Huyền